



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ทำหน้าที่รด ผสมโปรยสารฝนหลวง ของศูนย์ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ทำหน้าที่รด ผสมโปรยสารฝนหลวง ของศูนย์ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๖ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๓,๕๓๗.๔๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒๒ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๘,๓๗๗.๘๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๐ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๑,๕๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จำนวน ๑๗ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๙๒๘.๓๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๗ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๙,๘๒๗.๓๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะลงนามในสัญญาที่ต่อเมื่องบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายปวิธิ เสมอวงษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร